

นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของบริษัท Sensient Technologies

วันที่มีผลบังคับใช้: 20 ธันวาคม 2022

บริษัท Sensient Technologies และบริษัทสาขา แผนก และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “Sensient” หรือ “เรา”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

“ผู้ควบคุมข้อมูล” หรือ “ธุรกิจ” ที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่ นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้ยังบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งประมวลผลโดย Sensient และผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้ไม่ได้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่เราประมวลผลในฐานะผู้ให้บริการ (โปรดทราบว่าการกล่าวถึง “ผู้ให้บริการ”

ในนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้หมายถึง “ผู้ประมวลผล” หรือ “ผู้ประมวลผลช่วง”)

นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้อธิบายแนวปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับทั้งทางออนไลน์ (ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา - โปรดทราบว่ากล่าวถึง “เว็บไซต์” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้จะหมายรวมถึง “แอปพลิเคชัน”) และออฟไลน์ (เช่น ทางโทรศัพท์ การประชุม และการติดต่ออื่นๆ)

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้ โปรดติดต่อ Greg Rank ที่ greg.rank@sensient.com หรือโทร (01) 414-271-6755 เราขอแนะนำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในยุโรปติดต่อ Sensient ผ่านอีเมลที่ระบุข้างต้นเพื่อรับการตอบสนองที่เหมาะสมที่สุด

ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง เช่น แคลิฟอร์เนีย

เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการประมวลผลของเราแก่คุณ

นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้แล้ว

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวในภาคผนวกที่เหมาะสมด้านล่าง

1 ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่มีการเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึงในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา

(ก) **ข้อมูลและตัวระบุเกี่ยวกับคุณ** ชื่อของคุณ ชื่อบริษัท ที่อยู่และรายละเอียดการติดต่อ (ธุรกิจและ/หรือส่วนบุคคล) ที่อยู่อีเมล “ข้อมูลนามบัตร” ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ Sensient ที่คุณสนใจและการกำหนดค่าทางการตลาดของคุณ งานกิจกรรมของ Sensient ที่คุณได้เข้าร่วมหรือลงทะเบียน และข้อมูลใดๆ ที่คุณมอบให้เราด้วยความสมัครใจ เช่น ผ่านแบบฟอร์มที่คุณกรอก เมื่อคุณเข้าร่วมการประชุมของเรา หรือเมื่อคุณติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือลูกค้า หากคุณลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ใช้ของคุณ สถานประกอบการของเราอาจมีการใช้งานกล้องวงจรปิด ชีวมิติ หรือโซลูชันการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่อาจจับภาพและ/หรือเสียงของผู้เยี่ยมชม โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ข) ข้อมูลทางการค้า

รายละเอียดธุรกรรมและรายละเอียดการชำระเงินของคุณ รายละเอียดคำสั่งซื้อและรายละเอียดการชำระเงินของคุณที่ใช้ในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ที่อยู่จัดส่ง สถานะการยกเว้นภาษี หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและวันหมดอายุ ข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริการชำระเงินอื่นๆ และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

(ค) **ข้อมูลเครดิตและการต่อต้านการทุจริต** ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงินของคุณ ความน่าเชื่อถือทางเครดิตของคุณ หรือการก่อเหตุอาชญากรรมหรือการฉ้อโกงใดๆ ที่คุณหรือบุคคลที่สามมอบให้เรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณ เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง และใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและอันดับเครดิตจากหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อโกง การกระทำผิดกฎหมาย ธุรกรรมที่น่าสงสัย และรายชื่อบุคคลที่มีสถานภาพทางการเงินและรายชื่อว่าบาตรที่มีรายละเอียดของคุณรวมอยู่ด้วย

(ง) **การปฏิสัมพันธ์โต้ตอบของเรา contigo** เราอาจเก็บบันทึกการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบและการติดต่อใดๆ ระหว่างเรา เช่น การโทรติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือลูกค้าของเรา การโต้ตอบใดๆ ที่คุณมีกับตัวแทนของเรา และการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบใดๆ กับเราหรือโพสต์ที่กล่าวถึงเราบนโซเชียลมีเดีย

(จ) **ข้อมูลแบบสำรวจ** หากคุณกรอกแบบสำรวจเพิ่มเติมที่เราใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัย เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบสำรวจที่กรอกเสร็จสมบูรณ์

(ฉ) **การใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายของคุณ** เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณ ซึ่งเป็นหมายเลขที่กำหนดให้กับอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และตัวระบุอื่นๆ ในฐานะโปรโตคอลหนึ่งของอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์เบราว์เซอร์จะสามารถระบุคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ เว็บไซต์เบราว์เซอร์อาจสามารถระบุประเภทเบราว์เซอร์, ประเภทคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้, ID อุปกรณ์ของคุณ และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ Sensient เก็บรวบรวมที่อยู่ IP และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลระบบ ประเมินปริมาณการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา

(ช) **คุกกี้และข้อมูลอื่นๆ จากเทคโนโลยีการติดตาม** คุกกี้คือข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่บางเว็บไซต์ (รวมถึงเว็บไซต์ของเรา) ถ่ายโอนไปยังอุปกรณ์ปลายทางของแต่ละบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ Sensient ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เช่น ยอดผู้เยี่ยมชมทั้งหมดและหน้าที่ดู เพื่อทำการปรับปรุงตามข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม รวมถึงพัฒนาและปรับแต่งประสบการณ์การใช้งานของคุณ Sensient จะไม่บันทึกรหัสผ่านหรือข้อมูลบัตรเครดิตในคุกกี้โดยเด็ดขาด การใช้คุกกี้ได้กลายเป็นมาตรฐานในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเว็บไซต์ เบราวเซอร์ส่วนใหญ่ตั้งค่าเริ่มต้นให้ยอมรับคุกกี้ โดยปกติแล้ว คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้หรือระบุเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้ นอกจากนี้ เรายังแสดงแบนเนอร์คุกกี้ให้คุณกำหนดค่าที่ต้องการบนเว็บไซต์ของเรา หากคุณปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจสูญเสียฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา ผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและพันธมิตรอื่นๆ ยังอาจใช้คุกกี้โดยเชื่อมโยงกับบริการและเว็บไซต์ที่เว็บไซต์ของเราเชื่อมโยงถึง

(ณ) **การอนุมานเกี่ยวกับคุณ** เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความชอบ คุณลักษณะ ความโน้มถ่วง พฤติกรรม หรือแนวโน้มอื่นๆ ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์ใดที่คุณอาจสนใจ

(ญ) **ผู้สมัครงาน** เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งรวมถึงชื่อจริง ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลสัญญาชาติ/ถิ่นพำนัก สารสนเทศและข้อมูลบางหมวดหมู่ที่มีความละเอียดอ่อน (ตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต) รวมถึงรูปถ่ายใบหน้า (หากคุณมอบให้โดยสมัครใจ) คุณลักษณะของการจัดประเภทที่ได้รับการคุ้มครอง (ตามที่กำหนดภายใต้ CCPA) ซึ่งรวมถึงเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ข้อมูลความทุพพลภาพ และสถานะทางการทหารและทหารผ่านศึก

(แต่ละรายการจะอยู่ในขอบเขตที่คุณมอบให้โดยสมัครใจและให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง) ข้อมูลด้านวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงภาษาที่พูดและทักษะทางภาษา ประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์ การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ ข้อมูลสรุปจุดแข็งและความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ข้อมูลประวัติการทำงานก่อนเข้าบริษัท (เช่น นายจ้างและตำแหน่งเดิม วันที่ สถานที่ หัวหน้างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ) ข้อมูลประวัติย่อและจดหมายแนะนำตัว บุคคลอ้างอิงและข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลนั้น

และข้อมูลการตรวจสอบประวัติที่เกี่ยวข้อง (ตามขอบเขตที่อนุญาตและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
ข้อมูลการศึกษา ซึ่งรวมถึงวุฒิการศึกษา และประกาศนียบัตรและปริญญาที่ได้รับ และข้อมูลอื่นๆ
ซึ่งรวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เรามีความจำเป็นตามสมควรในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับขอ
งเรา

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังเช่นที่อธิบายไว้ในส่วน (จ), (ข) และ (ง)
โปรดติดต่อ greg.rank@sensient.com

2 ใครเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้

Sensient อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้นจากคุณ ตัวแทนของคุณ ผู้จัดจำหน่ายของเรา ลูกค้ารายอื่นๆ
ของเรา นายจ้างของคุณ ผู้ให้บริการ สถาบันการเงินของคุณ หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สาม แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
บริษัทในเครือของเรา รวมถึงพนักงาน Sensient คนอื่นๆ และเครือข่ายโซเชียลมีเดีย
ข้อมูลนี้ถูกเก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และช่องทางออฟไลน์อื่นๆ ของเรา
ในกรณีที่เป็นคุณสมบัติของบุคคลที่สาม เช่น การโฆษณา พื้นที่ที่แบรนด์ใช้ร่วมกัน หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น
บุคคลที่สามดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่สามเหล่านี้ก่อนจะมอบข้อมูลส่วนบุคคล
Sensient จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือนโยบายใดๆ ของบุคคลที่สามดังกล่าว

3 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Sensient อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง Sensient
ยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมใดๆ
ที่คุณยินยอมหรือที่ Sensient แจ้งให้คุณทราบในตอนที่เกี่ยวข้อง

(ก) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ เพื่อให้คุณสามารถเลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์ จัดหา จัดจำหน่าย
หรือใช้บริการ (เช่น บนเว็บไซต์ของเรา) รวมถึงเรียกเก็บเงิน ตั้งค่าหรือยืนยันบัญชีให้คุณ
ตอบสนองต่อคำขอรับประกันของคุณ ให้บริการแก่ลูกค้า
ทำให้เราสามารถระบุตัวตนคุณในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
และสื่อสารความสนใจของคุณหรืออำนวยความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์ Sensient จากผู้จัดจำหน่ายของเรา
หากเราไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับลูกค้าโดยตรง

(ข) เพื่อสื่อสารกับคุณอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินธุรกิจของเรา เพื่อมอบอีเมลการจัดการให้แก่คุณ
มีส่วนร่วมและจัดการการจ้างงานของคุณ ติดต่อกับคุณเมื่อคุณลงทะเบียนรับข้อมูล สื่อสารกับคุณ
และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เราจึงจะสื่อสารกับคุณเพื่อให้บริการช่วยเหลือลูกค้าและสื่อสารในเรื่องเกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูล

(ค) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและพัฒนา

เมื่อคุณร่วมทำแบบสำรวจหรือเมื่อเรารวบรวมข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์เกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเรา
เราจะวิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราตามข้อมูลที่ผู้ใช้มอบให้และการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบของผู้ใช้กับเรา
เราจึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา

(ง) เพื่อจัดหาสื่อการตลาดให้คุณ เพื่อโปรโมทบริการของเรา แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
หรือส่งแบบสำรวจ สื่อส่งเสริมการขาย จดหมายข่าว การอัปเดตผลิตภัณฑ์
และข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราทางไปรษณีย์ อีเมล และผ่านทางโซเชียลมีเดีย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวิเคราะห์ความชอบของลูกค้าและแนวโน้มของตลาด และรับข้อมูลเชิงลึก ซึ่งเราอาจใช้เพื่อปรับแต่งประเภทของผลิตภัณฑ์และข้อเสนอที่เรานำเสนอให้คุณ ซึ่งเราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณกับข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการแจกของรางวัลหรือการแข่งขัน ในกรณีที่กฎหมายกำหนด

เราจะขอความยินยอมจากคุณในตอนที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการทางการตลาดประเภทใดๆ เหล่านี้

เราจะให้ตัวเลือกในการยกเลิกการสมัครหรือยกเลิกการสื่อสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศทางการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งถึงคุณ นอกจากนี้ เรายังใช้บริการและผลิตภัณฑ์โฆษณาที่จัดหาโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (เช่น บริษัทการตลาดและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย ซึ่งเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองเกี่ยวกับคุณให้กับพวกเขา

(จ) เพื่อเฝ้าสังเกตกิจกรรมบางอย่าง เราเฝ้าสังเกตการใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการและเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ในเว็บไซต์ของเรา วันที่และเวลาที่คุณเยี่ยมชม รายละเอียดของข้อมูลที่เกิดขึ้นรวบรวมผ่านทางคุกกี้ และวิธีการติดตามอื่นๆ บางครั้งเราจะเฝ้าสังเกตกิจกรรมในขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราและเพื่อต่อต้านการทุจริต

(ฉ) เพื่อดูแลเว็บไซต์ของเรา ได้แก่ เพื่อแก้ไขปัญหาและข้อพิพาทกับเว็บไซต์ของเรา ตรวจสอบว่าเนื้อหามีความเกี่ยวข้องและนำเสนอต่อคุณในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณ ตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเราและนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้ทั่วโลกนี้ ปกป้องความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ของเรา และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้ทั่วโลกนี้และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

(ช) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเราและบังคับใช้สิทธิของเรา

เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับของเรา ดำเนินการตรวจสอบ สื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลคุ้มครองสิทธิของ Sensient หรือบุคคลที่สาม และบังคับใช้สัญญาของเรา ซึ่งอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม บริการศาล หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามข้อมูล การดำเนินคดี หรือการสืบสวนโดยฝ่ายดังกล่าว ใดๆ ในโลกหรือที่ซึ่งถูกสั่งการให้ทำเช่นนั้น

(ซ) เกี่ยวข้องกับการขาย การควบรวมกิจการ หรือการปรับโครงสร้างองค์กรของธุรกิจของเรา

หากเราดำเนินการขาย ควบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้างองค์กร เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดไปยังบุคคลที่สามหรือที่ปรึกษาของบุคคลที่สามในกระบวนการสอบทานธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อเสนอการขาย การควบรวมกิจการ หรือการปรับโครงสร้างองค์กร หรือหลังการขาย การควบรวมกิจการ หรือการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้ทั่วโลกนี้

(ณ) เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน หากคุณสมัครงานกับ Sensient

เราจะใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม

ดูแลจัดการและดำเนินการกับการสมัครงานของคุณ

ประเมินความเหมาะสมของคุณสำหรับบทบาทที่คุณสมัครหรือสำหรับบทบาทที่คล้ายคลึงกันภายใน Sensient

ยืนยันสิทธิของคุณในการทำงานให้ Sensient ดำเนินการตรวจสอบประวัติ (ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)

ในการสมัครของคุณ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายบริษัท และข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างงาน

ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะจัดทำประกาศแจ้งผู้สมัครงานเพิ่มเติม

4. มุมเหตุทางกฎหมายสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง Sensient จำเป็นต้องระดมเหตุทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3(ก), (ข) และ (ซ) ส่วนมีความจำเป็นต้องการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3(ค), (ง), (จ) และ (ฉ) นั้นไม่จำเป็น แต่ช่วยให้เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีขึ้นให้กับคุณได้ ในตารางด้านล่าง เราได้ระบุมูลเหตุที่เกี่ยวข้องซึ่งนำไปใช้กับวัตถุประสงค์แต่ละข้อที่กล่าวถึงข้างต้นในส่วนที่ 3

(ก) ความยินยอม: ที่คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

(ข) การดำเนินการตามสัญญา:

ที่เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการที่เราได้ตกลงตามสัญญาว่าจะจัดหาให้คุณ

(ค) ข้อผูกพันทางกฎหมาย:

ที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา และ

(ง) ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย:

ที่เรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะอาศัยมูลเหตุทางกฎหมายนี้ต่อเมื่อเราพิจารณาว่าผลประโยชน์ของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ได้มีน้ำหนักเกินกว่าผลประโยชน์ใดๆ ที่คุณอาจมีหรืออคติใดๆ ที่คุณอาจได้รับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ

ในบางประเทศ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

(ก) การอ้างสิทธิ์ตามกฎหมาย: เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความจำเป็นสำหรับเราในการสร้าง ใช้ หรือปกป้องการอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายใดๆ และ

(ข) สาธารณประโยชน์สำคัญ:

ที่เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลด้านสาธารณประโยชน์สำคัญที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

พื้นฐานการใช้งาน

3(ก)

เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ

- การดำเนินการตามสัญญา
- ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันและให้บริการแก่คุณได้)

3(ข)

เพื่อสื่อสารกับคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจของเรา

- การดำเนินการตามสัญญา
- ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการของเราได้)

3(ค)

- การดำเนินการตามสัญญา

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและพัฒนา
า

- ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้เราสามารถรักษาและปรับปรุงคุณภาพของบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา)
- ความยินยอม (เมื่อคุณเลือกตอบแบบสำรวจ)

3(ง) เพื่อจัดหาสื่อการตลาดให้คุณ

- ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อทำการตลาดสินค้าและบริการของเรา)
- ความยินยอม (ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะรายการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อ)

3(จ) เพื่อเฝ้าสังเกตกิจกรรมบางอย่าง

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน:

- การดำเนินการตามสัญญา
- ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อรับประกันคุณภาพและความถูกต้องตามกฎหมายของบริการของเรา)
- ความยินยอม (สำหรับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด)
- ข้อผูกพันทางกฎหมาย

- ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
- การอ้างสิทธิ์ตามกฎหมาย
- ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อรับประกันคุณภาพและความถูกต้องตามกฎหมายของบริการของเรา)
- ข้อผูกพันทางกฎหมาย

3(ฉ) เพื่อดูแลเว็บไซต์ของเรา

- การดำเนินการตามสัญญา
- ความยินยอม (สำหรับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด)
- ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้เราสามารถจัดหาเนื้อหาและบริการบนเว็บไซต์ของเราให้แก่คุณได้)

3(ช)
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
ของเรา

- การดำเนินการตามสัญญา
- ข้อผูกพันทางกฎหมาย
- ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

(เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลและคุ้มครองสิทธิของเรา)

- การอ้างสิทธิ์ตามกฎหมาย

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน:

- การอ้างสิทธิ์ตามกฎหมาย
- สาธารณประโยชน์สำคัญ (เพื่อป้องกันหรือตรวจจับอาชญากรรมหรือการฉ้อโกง)

3(ข) เกี่ยวข้องกับการขาย การรวมกิจการ หรือการปรับโครงสร้างองค์กรของธุรกิจของเรา

- ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้เราสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรา)

3(ณ) เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน

- ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
- ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (เพื่อให้เราสามารถประเมินการสมัครงานของคุณ)
- การอ้างสิทธิ์ตามกฎหมาย
- ข้อผูกพันทางกฎหมาย

5 ผู้ที่อาจมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

นอกจากผู้รับที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 หรือ 4 ข้างต้นแล้ว เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ตามที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่าง ในบางกรณี Sensient อาจแบ่งปันข้อมูลและตัวระบุเกี่ยวกับคุณกับผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนของเราเพื่อสื่อสารความสนใจของคุณ หรืออำนวยความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ Sensient ไม่ได้ขายโดยตรง ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้ Sensient จะไม่เปิดเผยหรืออนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามโดยเจตนา เว้นแต่ในกรณีที่ (1) เรามีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้มีความจำเป็นในการระบุ ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่อาจละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของเรา หรือผู้ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือการแทรกแซง (ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา) สิทธิหรือทรัพย์สินของ Sensient ผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น หรือผู้ใดก็ตามที่อาจได้รับอันตรายจากกิจกรรมดังกล่าว (2) เราเชื่อโดยสุจริตใจว่ากฎหมายกำหนดไว้ หรือ (3) คุณยินยอมให้มีการเปิดเผย

ส่วนที่ 1

ของนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกได้ระบุหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมและได้เก็บรวบรวมในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา ในตารางด้านล่าง เราได้ระบุวิธีการและเหตุผลที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละหมวดหมู่ที่มีการเก็บรวบรวมถึงในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

หมวดหมู่ของผู้ให้บริการและบุคคลที่สามที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

วัตถุประสงค์ของการเปิดเผย

1(ก)
ข้อมูลและตัวระบุเกี่ยวกับคุณ

หน่วยงานที่เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลด้วยตามกฎหมายหรือเพื่อกระบวนการทางกฎหมาย ผู้ให้บริการ ลูกค้าของเราที่คุณเป็นพันธมิตรด้วย บริษัทในเครือของเรา เครือข่ายโฆษณา ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล ว่าที่ผู้ซื้อของธุรกิจของเรา ผู้สอบบัญชีภายนอกและนายความ และเครือข่ายโซเชี่ยลมีเดีย

เพื่อจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อลงโฆษณาหรือทำการตลาดกับคุณ สำหรับข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือของเรา และเพื่ออำนวยความสะดวกในการขายธุรกิจของเราที่อาจเกิดขึ้น

1(ข) ข้อมูลทางการค้า รวมถึงรายละเอียดธุรกรรมและรายละเอียดการชำระเงินของคุณ

หน่วยงานที่เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลด้วยตามกฎหมายหรือเพื่อกระบวนการทางกฎหมาย ผู้ให้บริการ (รวมถึงผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามของเรา) ลูกค้าของเราที่คุณเป็นพันธมิตรด้วย สถาบันทางการเงินของคุณ บริษัทในเครือของเรา ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล ว่าที่ผู้ซื้อของธุรกิจของเรา ผู้สอบบัญชีภายนอก บริษัทประกัน และนายความ และเครือข่ายโซเชี่ยลมีเดีย

เพื่อจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อลงโฆษณาหรือทำการตลาดกับคุณ สำหรับข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือของเรา และเพื่ออำนวยความสะดวกในการขายธุรกิจของเราที่อาจเกิดขึ้น

1(ค)
ข้อมูลเครดิตและการต่อต้านการทุจริต

หน่วยงานที่เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลด้วยตามกฎหมายหรือเพื่อกระบวนการทางกฎหมาย ผู้ให้บริการ บริษัทในเครือของเรา ว่าที่ผู้ซื้อของธุรกิจของเรา ผู้สอบบัญชีภายนอก บริษัทประกัน และนายความ

เพื่อจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ สำหรับข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือของเรา และเพื่ออำนวยความสะดวกในการขายธุรกิจของเราที่อาจเกิดขึ้น

1(ง)

หน่วยงานที่เราจำเป็นต้องแบ่ง

เพื่อจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์

<p>การปฏิสัมพันธ์โต้ตอบของเรากับคุณ</p>	<p>ป็นข้อมูลด้วยตามกฎหมายหรือเพื่อกระบวนการทางกฎหมาย ลูกค้าของเราที่คุณเป็นพันธมิตรด้วย ผู้ให้บริการ บริษัทในเครือของเรา ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล ว่าที่ผู้ซื้อของธุรกิจของเรา ผู้สอบบัญชีภายนอก บริษัทประกัน และนายความ และเครือข่ายโซเชี่ยลมีเดีย</p>	<p>เพื่อลงโฆษณาหรือทำการตลาดกับคุณ สำหรับข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือของเรา และเพื่ออำนวยความสะดวกในการขายธุรกิจของเราที่อาจเกิดขึ้น</p>
<p>1(จ) ข้อมูลแบบสำรวจ</p>	<p>หน่วยงานที่เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลด้วยตามกฎหมายหรือเพื่อกระบวนการทางกฎหมาย ผู้ให้บริการ บริษัทในเครือของเรา ว่าที่ผู้ซื้อของธุรกิจของเรา และเครือข่ายโซเชี่ยลมีเดีย</p>	<p>เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อลงโฆษณาหรือทำการตลาดกับคุณ เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือของเรา และเพื่ออำนวยความสะดวกในการขายธุรกิจของเราที่อาจเกิดขึ้น</p>
<p>1(ฉ) การใช้งานของคุณในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายของคุณ</p>	<p>หน่วยงานที่เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลด้วยตามกฎหมายหรือเพื่อกระบวนการทางกฎหมาย ผู้ให้บริการ บริษัทในเครือของเรา ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล และเครือข่ายโซเชี่ยลมีเดีย</p>	<p>เพื่อจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อลงโฆษณาหรือทำการตลาดกับคุณ สำหรับข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือของเรา และเพื่ออำนวยความสะดวกในการขายธุรกิจของเราที่อาจเกิดขึ้น</p>
<p>1(ช) คุณก็และข้อมูลจากเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ</p>	<p>หน่วยงานที่เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลด้วยตามกฎหมายหรือเพื่อกระบวนการทางกฎหมาย ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล และเครือข่ายโซเชี่ยลมีเดีย</p>	<p>เพื่อจัดหาบริการหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อลงโฆษณาหรือทำการตลาดกับคุณ และเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือของเรา</p>
<p>1(ซ) การอนุมานเกี่ยวกับคุณ</p>	<p>ผู้ให้บริการ ว่าที่ผู้ซื้อของธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูล และเครือข่ายโซเชี่ยลมีเดีย</p>	<p>เพื่อลงโฆษณาหรือทำการตลาดกับคุณ เพื่อแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือของเรา และเพื่ออำนวยความสะดวกในการขายธุรกิจของเราที่อาจเกิดขึ้น</p>
<p>1(ณ) ผู้สมัครงาน</p>	<p>ผู้ให้บริการ หน่วยงานที่เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลด้วยตามกฎหมายหรือ</p>	<p>เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม ดูแลจัดการและดำเนินการกับการสมัคร</p>

เพื่อกระบวนการทางกฎหมาย
บริษัทในเครือของเรา
ทนายความ

องคุณ
ประเมินความเหมาะสมของคุณสำหรับบทบาทที่คุณสมัครหรือสำหรับบทบาทที่คล้ายคลึงกันภายในกลุ่มบริษัทของเรา ยืนยันสิทธิ์ของคุณในการทำงานให้ Sensient ดำเนินการตรวจสอบประวัติ (ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ในการสมัครของคุณ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายบริษัท และข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ้างงาน

6 การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ภายใต้มาตรการที่เหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรวบรวม ถ่ายโอน และจัดเก็บโดย Sensient ในสหรัฐอเมริกา และโดยบริษัทในเครือและผู้ให้บริการของเราที่อยู่ในประเทศอื่นๆ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงอาจถูกประมวลผลนอกประเทศของคุณ

7 ระยะเวลาเก็บรักษา

ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราอิงตามความต้องการทางธุรกิจและข้อกำหนดทางกฎหมาย เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และวัตถุประสงค์อื่นใดที่ได้รับอนุญาตและเชื่อมโยงซึ่งรวมถึงที่อธิบายไว้ในนโยบายการเก็บรักษาของ Sensient ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปหรือไม่ได้ถูกเก็บไว้ตามนโยบายการเก็บรักษาของเรา เราจะทำให้เป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนโดยย้อนกลับไม่ได้ (ในกรณีนี้ เราอาจเก็บรักษาและใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนต่อไป) หรือทำลายข้อมูลอย่างปลอดภัย ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานานขึ้นหากคุณยินยอมให้เก็บรักษาหรือหากจำเป็นต้องเก็บรักษาเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย Sensient จะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองเป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมที่จะเก็บรักษาหรือไม่

8 สิทธิของคุณ

คุณอาจมีสิทธิบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น คุณอาจมีสิทธิต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและภายใต้เงื่อนไขบางประการ

- ขอให้เราแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสรุปโดยย่อเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- ขอให้เราส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครองไว้ให้คุณ
- ขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องที่เราถือครองอยู่
- ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราไม่มีมูลเหตุให้ประมวลผลอีกต่อไปหรืออยู่ภายใต้ข้อยกเว้นหลายประการ

- ขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้มอบให้กับเราและเรายังคงถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้กับบุคคลที่สามทางอิเล็กทรอนิกส์
- จำกัดวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขณะที่เราพิจารณาข้อสอบถามที่คุณหยิบยกขึ้นมา
- ในกรณีที่การประมวลผลขึ้นอยู่กับความยินยอม คุณอาจมีสิทธิถอนความยินยอมซึ่งในบางประเทศอาจต้องมีการส่งคำขอเพิกถอนความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
- คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราประมวลผลตามมูลเหตุ "ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย" หรือ "สาธารณประโยชน์" วันแต่เหตุผลของเราในการประมวลผลพื้นฐานนั้นมีน้ำหนักมากกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณ
- คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่จำเป็น
- คัดค้านการตลาดทางตรง (รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว)
- ลงทะเบียนกับรัฐบาลท้องถิ่นของคุณเพื่อจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- ร้องเรียนต่อรัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานกำกับดูแลหากคุณรู้สึกว่าคุณละเมิดสิทธิ และ
- ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล หากคุณพำนักอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) หรือสหราชอาณาจักร คุณมีสิทธิที่จะติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ประเทศที่คุณมีสถานที่ทำงานอยู่ หรือประเทศที่ Sensient ตั้งอยู่ ดูรายชื่อหน่วยงานกำกับดูแลการปกป้องข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อได้ที่ http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

สิทธิเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปกป้องสาธารณประโยชน์ (เช่น การป้องกันหรือการตรวจจับอาชญากรรม) และผลประโยชน์ของเรา (เช่น การรักษาสิทธิพิเศษทางกฎหมาย)

หากต้องการใช้สิทธิของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้น โปรดส่งคำขอที่ตรวจสอบได้มายังเราโดย

- โทรติดต่อเราทางหมายเลขโทรฟรีของสหรัฐอเมริกา 1-800-222-4904 หรือทั่วโลกที่หมายเลข +1-414-271-6755
- ส่งอีเมลถึงเราที่ greg.rank@sensient.com

คุณหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่คุณอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณเท่านั้นที่สามารถส่งคำขอที่ตรวจสอบได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และคุณยังสามารถส่งคำขอที่ตรวจสอบได้ในนามของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หากคุณจะส่งคำขอในนามของบุคคลอื่น คุณอาจต้องจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งคุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของบุคคลนั้น

เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้คุณได้ หากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนหรืออำนาจของคุณในการส่งคำขอและยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับคุณ ในการยืนยันตัวตนของคุณ เราอาจร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณสูงสุดสามรายการ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินขั้นตอนเพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ หากเรามีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าคำขอนั้นเป็นการหลอกลวง เราจะตอบกลับคำขอส่วนใหญ่ภายในหนึ่งเดือน

9 เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

Sensient จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจตนาจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

10 ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

ในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์ของเรา คุณอาจถูกเชื่อมโยงหรือนำทางไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอื่นๆ นอกเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Sensient บุคคลที่สามเหล่านี้แต่ละรายอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจาก Sensient Sensient

จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือนโยบายใดๆ ของบุคคลที่สามดังกล่าว
คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านี้ก่อนจะมอบข้อมูลส่วนบุคคล

11 ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่เราใช้

เราให้ความสำคัญอย่างมากกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และระมัดระวังเป็นอย่างดีในการส่งข้อมูลของคุณอย่างปลอดภัยจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา อย่างไรก็ตาม ไม่มีการส่งข้อมูลใดๆ (ทั้งทางอินเทอร์เน็ตหรืออื่นๆ) ที่จะรับประกันได้ว่าปลอดภัย 100% ด้วยเหตุนี้ ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณมอบให้เราได้

เมื่อเราได้รับข้อมูลของคุณแล้ว เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมซึ่งเราเชื่อว่าสมเหตุสมผลเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณในระบบของเรา ทั้งจากภายในและจากบุคคลภายนอก และเพื่อให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม เราใช้วิธีการทางเทคโนโลยีและนโยบายร่วมกันเพื่อคุ้มครองข้อมูลนี้ เรามีแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างสมเหตุสมผล และดูแลรักษาโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่บันทึกเป็นเอกสารและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรการควบคุมการรักษาความปลอดภัยด้านการจัดการ ด้านเทคนิค ด้านการดำเนินงาน และทางกายภาพที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองและมาตรฐานอุตสาหกรรมของเรา

12 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้เป็นครั้งคราว และจะโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ของเราเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้ การใช้งานเว็บไซต์ของ Sensient ต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้จะหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกนี้หรือการประมวลผลข้อมูล โปรดติดต่อ Greg Rank ที่ greg.rank@sensient.com หรือ (01) 414-271-6755

ภาคผนวกสำหรับผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย

ภาคผนวกสำหรับผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลกและมีผลบังคับใช้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ภาคผนวกสำหรับผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียนี้กำหนดข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจำเป็นต้องแจ้งให้คุณและสิทธิเพิ่มเติมที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียหรือ CCPA
ภาคผนวกสำหรับผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียนี้ควรอ่านควบคู่ไปกับนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลก และคำศัพท์ที่ใช้ในภาคผนวกสำหรับผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียนี้มีความหมายเดียวกันกับที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลก

1. การขายหรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

CCPA ให้คำจำกัดความของ "การขาย" ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างกว้างๆ ให้ครอบคลุมมากกว่าการแลกเปลี่ยนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงิน การขายอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันกับบุคคลที่สามเพื่อ "การพิจารณาที่สำคัญ" หรือข้อมูลที่แบ่งปันกับบุคคลที่สาม (แม้ว่าบุคคลที่สามจะให้บริการในนามของเรา) หากบุคคลที่สามได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม การขายจะไม่เกิดขึ้นหากคุณยินยอมหรือสั่งให้เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม

ในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา

เราไม่ได้และจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อรับการชำระเงินหรืออื่นใดก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถแบ่งปันผลิตภัณฑ์ของเราให้คุณและปรับแต่งโฆษณาของเรา เราอาจอนุญาตให้พันธมิตรการโฆษณาของเราบางรายใช้คุกกี้ พิกเซล และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา และนี้อาจถือเป็นการขาย" ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ CCPA

CPPA ให้คำจำกัดความของ "การแบ่งปัน" ว่าหมายถึง การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ต่อบุคคลที่สามเพื่อการโฆษณาตามพฤติกรรมข้ามบริบท ไม่ว่าจะนำไปเพื่อเงินหรือการพิจารณาที่สำคัญอื่นๆ "การโฆษณาตามพฤติกรรมข้ามบริบท" หมายถึง การกำหนดเป้าหมายโฆษณาตามข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับจากกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการภายนอกเว็บไซต์ ในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา เราไม่ได้และจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

นอกเหนือจากสิทธิบางส่วนที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้ Sensient เปิดเผยข้อมูลบางรายการแก่คุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา คุณสามารถร้องขอข้อมูลต่อไปนี้ได้

- หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Sensient เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ
- หมวดหมู่แหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ Sensient เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ
- วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ของ Sensient ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
- หมวดหมู่บุคคลที่สามที่ Sensient แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วย
- ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ Sensient เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ รวมถึงข้อมูลที่ว่า Sensient เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหรือไม่

3. การไม่เลือกปฏิบัติ

คุณมีสิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการใช้สิทธิ CCPA ของคุณ เราจะไม่ทำสิ่งต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก CCPA

- ปฏิเสธการมอบสินค้าหรือบริการให้แก่คุณ
- เรียกเก็บเงินจากคุณในราคาหรืออัตราที่แตกต่างออกไปสำหรับสินค้าหรือบริการ รวมถึงการให้ส่วนลดหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ หรือการใช้บทลงโทษ
- จัดหาสินค้าหรือบริการในระดับหรือคุณภาพที่แตกต่างออกไปให้คุณ หรือ
- แนะนำว่าคุณอาจได้รับราคาหรืออัตราที่แตกต่างออกไปสำหรับสินค้าหรือบริการ หรือระดับหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างออกไป

4. สิทธิด้านความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ในแคลิฟอร์เนีย

กฎหมาย "Shine the Light" ของแคลิฟอร์เนีย (ประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา § 1798.83) อนุญาตให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราที่พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียร้องขอข้อมูลบางรายการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง หากต้องการส่งคำขอดังกล่าว โปรดติดต่อเราผ่านทางข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น